

ชื่อเรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจการทอผ้าพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ เขตอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ชื่อผู้วิจัย วรณา เรืองปราชญ์ และสุชาดา นาคฤทธิ

ปีที่วิจัย 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ สภาพการทอผ้า ปัญหา อุปสรรคและวิเคราะห์ กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทอผ้าในด้านต่างๆ รวมทั้งแสวงหาโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจการทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นการวิจัยผสม คือ การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสุ่มประชาชนที่ยังทอผ้าอยู่ โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.885 ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 118 ชุด แล้วนำมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pearson Product Moment Correlation ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 34 คน ได้นำมาตรวจความถูกต้องด้วย Triangulation method แล้วทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนลาวเวียง จังหวัดชัยนาท ได้อพยพมาจากเวียงจันทน์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 พร้อมทั้งนำวิธีการทอผ้าอันเป็นมรดกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาทอกันเกือบทุกครัวเรือน แต่ในปัจจุบันการทอผ้ามีน้อยลง เพราะเด็กสมัยใหม่ไม่สนใจ แต่ยังมีผู้สูงอายุที่มีการทอผ้าและอนุรักษ์ลวดลายต่างๆ ที่สวยงามไว้ เช่น ลายตีนจก ลายหมี่สำเภา และลายกระแตของตอ เป็นต้น ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการทอผ้ามีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจการทอผ้าพื้นบ้านของชาวเนินขามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัญหาที่พบในการทอผ้า คือ จำหน่ายไม่ได้ ไม่มีวัตถุดิบในท้องถิ่น ต้องไปซื้อที่อำเภอปักธงชัย ที่ชุมชนลาวเวียงไม่มีโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจทอผ้าที่เป็นระบบ จึงต้องการความช่วยเหลือในการตั้งกลุ่ม โดยมีประธาน เจริญญิก ฝ่ายการแปรรูป และฝ่ายการตลาด เป็นต้น ที่สามารถดำเนินการโดยชุมชนลาวเวียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ชุมชนลาวเวียงอยากให้มีการส่งเสริมธุรกิจทอผ้าให้เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีโครงการอบรมการจัดทำสื่อประเภทต่างๆ และจัดทำหลักสูตรการสอนการทอผ้าในโรงเรียนทุกระดับทั่วอำเภอเนินขาม พร้อมทั้งฟื้นฟูการใส่ผ้าทอเนินขามสีเลือดหมูทั้งข้าราชการ อาจารย์ นักเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปทุกวันอังคาร

คำสำคัญ: โครงสร้าง การบริหารจัดการ การทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น